



สืบสานภูมิปัญญา

บอกเล่าชาวมอ

“หนองนาสร้าง” ชุมชนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพียง 2 กิโลเมตร แต่ยังคงวิถีชีวิตชนบทไว้ได้ ถูกนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้แก่ นิสิตกลุ่มเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านโครงการหนองนาสร้างบ้านเฮา ซึ่งใช้กระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือถอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สื่อและ



จัดกิจกรรมที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม บอกเล่าประเพณีวิถีชีวิต และภูมิปัญญา ให้แก่เด็กและเยาวชน

นายจิรเมธ พุทธโค นิสิตชั้นปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่า กิจกรรมครั้งนี้พวกเราได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็น การถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวเรื่องงานประเพณีบุญผะเหวด บทบาทของงานบุญที่มีต่อชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนได้แก่ พ่อใหญ่สมชัย พลแดง อดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้เป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้าน จึงถือเป็นโอกาสดี ๆ ที่ทำให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัติ

การถ่ายทำสารคดี และสัมภาษณ์คนต้นเรื่อง รวมทั้งได้ฝึกแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย

นอกจากนี้ยังร่วมกับชาวบ้านจัดรายการหอกระจายข่าว ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของชุมชนหนองนาสร้างแทบทั้งสิ้นผ่านการจัดกิจกรรม ทั้ง ทฤษฎี และปฏิบัติ เช่น การร้องสรภัญญะ การทำขนมดิน การบีบเส้นขนมจีน การทำขนมเทียนโบราณ และการตีมีด เป็นต้น ทั้งนี้คนรู้สึภูมิปัญญาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงสมาชิกในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญในการสืบสานภูมิปัญญาในชุมชนของตนเองต่อไป

ขณะที่ นายวุฒิชิโรจน์ ประพัทธ์สรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 เล่าว่า รู้สึกดีใจเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก ๆ และชาวบ้านทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งการที่เราเข้ามาร่วมส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม เป็นการต่อยอดให้คนในชุมชนไม่หลงลืมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง อย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็นเหมือนการเรียนรู้อีกหนึ่งวิชา ที่หากเราตั้งใจเรียนอยู่แต่ในมหาวิทยาลัยก็คงไม่ได้สัมผัสความรู้สึกดี ๆ เหล่านี้ ถือเป็นโครงการที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ตนเองได้อย่างมาก

อีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมดี ๆ ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ร่วมปลูกพลังให้เด็กและเยาวชนดำเนินกริภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น.

มนตรีรัตน์ ศิริปัญจน:
dailynewscampus@gmail.com